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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
๑. วัตถุประÿงค์ในการน าเÿนอ 

เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (๒๙๓) 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

 
๒. ความเป็นมา 

จากการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (๒๙๓) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และนำเÿนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจร่างฯ เรียบร้อยแล้ว 

 
๓. ผลการด าเนินการ 

ขอเÿนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
๔. มติ   
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (๒๙๓) 
วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๐.๓๐ –  ๑๒.๑๕ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอ านวยการ 
และผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 243 378 3457 Passcode : 246248 

 
กรรมการมาประชุมมีดังนี้ 

๑.  นายพุฒิพงศ์  ปราÿาททองโอÿถ ประธานกรรมการ 

๒.  นายÿุนันท์   นิ่มฟัก       กรรมการ 
๓.  นายชนะ    ทัดท่าทราย           ,, 
๔.  นางÿาวทิพาภรณ์  นิปกากร           ,, 

๕.  นายไพบูลณ์     ประจำวงษ์           ,, 
๖.  นายÿถาพร     ศรีÿมวงศ์           ,, 
๗.  นายวิÿุทธิ์   เดชปกเกศ           ,, 
๘.  นายเถลิงศักดิ์  ผาทอง            ,, 
๙.  นายชาญยุทธ์  จันทร์ประÿงค์           ,, 
๑๐.  นายเมธี      คำแหง            ,, 
๑๑.  นายนิรุธ     พุทธÿถิตย์           ,, 
๑๒.  นายรัตตัญญู       กลิ่นพิกุล           ,, 
๑๓.  นางÿาวโอริÿา     เชี่ยวเกษม           ,, 
๑๔.  นายนราธิป     ซื้อÿุวรรณ           ,, 

๑๕.  นายธันย์กมล  รื่นจิตร์วรโชค           ,, 
๑๖.  นายจิระศักดิ์    ประÿมพงศ์           ,, 
๑๗.  นายศรัณย์         ÿายพันธ์           ,, 
๑๘.  นางÿาวประนัปดา  เจริญศิริ                   กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ ๒, ๗ - ๙, ๑๒, ๑๖ - ๑๗ เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  

 

 

 

๒/กรรมการ... 



 
-๒- 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
  นายÿพล   ÿิงห์ดารา   กรรมการ ติดภารกิจบริษัท 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

๑.  นางศิริพรรณ  พงศ์พฤทธิ์                    ผู้ช่วยเลขานุการฯ  
๒.  นางÿาววรรณา  พรหมจันทร์             ,, 
๓.  นายÿมชาย   เริงÿังข์    ผู้ÿังเกตการณ์ 

๔.  นางธนวรรณ  ลีออง           ,, 
๕.  นางÿาวณัฐกานต์  จตุรภัทร์           ,, 
๖.  นางวีริÿา   เกตุภู่                  ,, 
๗.  นางÿาวอนัญญา     อร่ามศรี           ,, 
๘.  นางพิริยา      ÿง่าแÿง           ,, 
๙.  นางกุลภัÿÿรณ์      แม้นเดช           ,, 
๑๐.  นายเดชากิต    ปิลันธนดิลก          ,, 
๑๑.  นางÿาวเอมศิลป์    ชุติโชติชวาล          ,, 
๑๒.  นางÿาวณัฐวดี     เกตุปราชญ์          ,, 
๑๓.  นางÿาวณฐินี  วิบูลย์ศิลป์          ,, 
๑๔.  นายÿำเริง   ÿารโภค           ,, 

๑๕.  นายวินัย        มากÿังข์           ,,    
๑๖.  นายนภัÿ   เพ่ิมไทย           ,, 
๑๗.  นายวรายุทธ์  กัววงศ ์                  ,, 
๑๘.  นายÿุดเขตร์  เวียงÿี                     ,, 
๑๙.  นางจิราพร   ดอกคำ           ,, 

๒๐.  นายปฏิภัทร   บุญมาก           ,, 
๒๑.  นายÿมัชชา   พิมพ์ดี                   ,, 

 

หมายเหตุ ผู้ÿังเกตการณ์ลำดับที่ ๓,๕,๑๔ - ๒๑ เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

 

 
     ๓/ผู้ที่ไม่เข้าร่วม... 



 
-๓- 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางÿาวนลัท  อินทรวิเชียร  ผู้ÿังเกตการณ์  ติดภารกิจบริษัท 

๒. นายคุณานนต์ รักยงค์          ,,             ลาประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
   ประธานกล่าวเปิดประชุม ผู้มาประชุมทุกคนรายงานตัวต่อที่ประชุม 

   การพิจารณาผู้ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ 

นายÿถาพร ๑. เน่ืองด้วยเป็นการประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ชุดใหม่ จึงขอเÿนอให้
มีการพิจารณากรรมการกิจการÿัมพันธ์ท่านหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการอีกตำแหน่งหนึ่ง 
โดยกรรมการฝ่ายบริษัทขอเÿนอ นางÿาวประนัปดา  เจริญศิริ กรรมการกิจการÿัมพันธ์
ฝ่ายบริษัท  

นายเมธี ÿหภาพแรงงานเห็นด้วยในการเÿนอให้นางÿาวประนัปดา ทำหน้าที่เลขานุการด้วย 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นางÿาวประนัปดา ทำหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์
ชุดปัจจุบัน 

นายÿถาพร ๒. นอกจากนี้ขอเÿนอให้มีการพิจารณาผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
กิจการÿัมพันธ์ชุดใหม่ จำนวน ๒ คน โดยให้เÿนอชื่อฝ่ายละ ๑ คน  

ในการนี้ กรรมการฝ่ายบริษัทขอเÿนอ นางศิริพรรณ พงศ์พฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
กองพนักงานÿัมพันธ์และÿ่งเÿริมความผูกพัน ทำหน้าท่ี ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
กิจการÿัมพันธ์ 

นายเมธี กรรมการฝ ่ายÿหภาพแรงงานขอเÿนอนางÿาววรรณา พรหมจันทร ์ ทำหน้าที ่ 
ผู ้ช ่วยเลขานุการในคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์  และในกรณีที ่นางÿาววรรณา 
ไม่ÿามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอเÿนอให้นางÿาวเจษฎÿ์ุดา ÿุทธิÿำแดง ทำหน้าที่แทน 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นางศิริพรรณ พงศ์พฤทธิ์ และนางÿาววรรณา พรหมจันทร์ ทำหน้าที่ 
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ในกรณีที่นางÿาววรรณาไม่ÿามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางÿาวเจษฎÿ์ุดา ÿุทธิÿำแดง ทำหน้าที่แทน 

    ๔/ระเบียบวาระท่ี ๑... 



 
-๔- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธาน/กรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                              ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน ในช่วงÿถานการณ์ COVID-19 ได้ร่วมงานกันมาแล้ว ครั้งนี้ÿถานการณ์กลับÿู่การทำงาน
ได้ปกติ ขอให้ช่วยกันให้งานราบรื่น ทำงานด้วยกันมีความÿุข   

นายเมธี ขอขอบคุณประธานกรุณาให้เกียรติเป็นประธาน ในช่วงÿถานการณ์ COVID-19 
ดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์  ในการทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยเหตุและผลหาก
มีประเด็นที่ไม่ÿามารถลงมติตามเหตุผลของทั้งÿองฝ่ายได้ จะไม่มีการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาแบบลงคะแนนเÿียงหากยังไม่ÿามารถÿรุปได้ในขณะนั้น ประธานจะให้กลับไป
พิจารณาททวนและนำกลับมาหารือกันอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป เป็นการทำงาน
บนระบบแรงงานÿัมพันธ์ที่ดี และประธานพิจารณาวาระ ÿิ่งที่ทำให้ก้าวผ่านÿถานการณ์ 
COVID-19  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

๑.๒ กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเมธี กล่าวแÿดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ชุดใหม่ 
พร้อมกล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของÿหภาพแรงงานในเวทีกิจการÿัมพันธ์ในการให้ความร่วมมือกับ
บริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงวิกฤตการณ์โควิดท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันÿถานการณ์
ของบริษัทเริ่มฟื้นตัว ÿิ่งที่พนักงานและบุคคลภายนอกจับตามองคือ ปริมาณเที่ยวบินที่
เพ่ิมข้ึน รวมถึงความโปร่งใÿในการใช้จ่ายงบประมาณ  

  เมื ่อวันที ่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ÿหภาพแรงงานได้จัดประชุมใหญ่ÿามัญ
ประจำปี ๒๕๖๘ โดยวาระการประชุมที่ÿมาชิกÿหภาพแรงงานให้ความÿนใจเป็นพิเศษ 
ได้แก่ วาระการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินรางวัลพิเศษให้เป็นไปตามมติ
คณะร ัฐมนตร ี  และวาระการประช ุมเร ื ่องการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการทดแทน  
คณะกรรมการÿหภาพแรงงานชุดเดิมซึ่งจะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งนี้ 
ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีก่อนครบวาระ กรรมการÿหภาพแรงงานจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ 
ตามวัตถุประÿงค์ของÿหภาพแรงงานอย่างเต็มกำลังต่อไป 

 

 
๕/นายนราธิป... 



 
-๕- 

   
นายนราธิป ÿหภาพแรงงานขอแÿดงเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ในคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์  

เพื่อÿร้างระบบแรงงานÿัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
ภายในองค์กร โดยยึดประโยชน์ÿูงÿุดขององค์กรเป็นหัวใจÿำคัญ ÿ่งเÿริมการมีÿ่วนร่วม
ผ่านกระบวนการหารือร่วมกัน โดยเปิดรับข้อเÿนอแนะและข้อร้องทุกข์จากÿมาชิก 
และพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกกลั่นกรอง
อย่างÿุจริตจากÿหภาพแรงงาน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและประÿิทธิภาพขององค์กร 
การดำเนินงานอย่างเคร่งครัดตามผลการปรึกษาหารือและมติที ่ได้จากที ่ประชุม
คณะกรรมการกิจการÿ ัมพันธ ์ บทบาทในฐานะศูนย ์กลางข้อมูล เพื ่อรวบรวม 
และประÿานข้อมูลจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์ÿูงÿุดต่อองค์กร  ÿหภาพแรงงาน  
จะทำหน้าที ่ÿ ื ่อÿารและÿร้างความเข้าใจกับÿมาชิกถึงผลลัพธ์จากการประช ุม
คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์อย่างโปร่งใÿ โดยม ีเป้าหมายÿำคัญเพื ่อÿ ่งเÿริม
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 
เลขานุการฯ ขอนำเÿนอรายงานการประชุม ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) เมื ่อวันที ่ ๒๓ มกราคม   

๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 
นายเมธี  ÿหภาพแรงงานมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

๖/ระเบียบวาระท่ี ๓ ... 



 
-๖- 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทบทวนและติดตามงาน 
   ๓.๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประÿิทธิภาพในการดำเนินงาน 
ของรัฐวิÿาหกิจ ตลอดจนÿ่งเÿริมและพัฒนาการแรงงานÿัมพันธ์ 
                ๓.๑.๑ การพิจารณาบำเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษาÿำหรับผู้ที่ยื่นจบการศึกษา 
ปี ๒๕๖๔ และเงินพิเศษÿำหรับพนักงานที่มีอัตราเงิน เดือนÿูงÿุดของตำแหน่ง ที ่ยังชะลอการจ่ายในรอบ 
การประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (๒๖๒) เมื่อวันที ่ ๓๐ ÿิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน
บำเหน็จพิเศษ ดังนี้ 

  กรณีที่ ๑. จบการศึกษาÿำหรับผู้ที ่ยื่นจบการศึกษาในปี ๒๕๖๔ และผู้ที ่ยื่น 
จบการศึกษาปี ๒๕๖๕  

กรณีท่ี ๒. การจ่ายเงินกรณีผู้มีอัตราเงินเดือนÿูงÿุดของตำแหน่ง 
ÿ ืบเน ื ่องจากบริษ ัทย ื ่นข ้อเร ียกร ้องบำเหน็จพ ิ เศษกรณีจบการศ ึกษา  

โดยในระหว่างที่รอผลÿรุปการเจรจาตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทได้ขอชะลอ
การจ่ายดังกล่าวไว้ ต่อมาเม่ือÿถานการณ์ทางการเงินดีข้ึน บริษัทมีการผ่อนคลายมาตรการ 
ใช้จ่ายงบประมาณหลายเรื ่องโดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่งของผู ้บร ิหารระดับÿ ูง ÿหภาพแรงงานจึงขอเÿนอให้ บริษัทพิจารณา  
จ่ายบำเหน็จพิเศษÿ่วนนี ้ให้กับพนักงานพร้อมดอกเบี ้ย (รายละเอียดตามหนังÿือ 
ÿหภาพแรงงาน ที่ ÿรร.ว.ท ๐๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 

ต่อมาบริษัทพิจารณาจ่ายให้ผู ้ที ่ย ื ่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕  
พร้อมกัน เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการจ่ายให้ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๔ ซึ่งปกติต้องจ่าย
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เมื ่อมาจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ กรรมการกิจการÿัมพันธ์ 
ฝ ่ายÿหภาพแรงงานจ ึงนำเÿนอต ่อท ี ่ประช ุมคณะกรรมการก ิจการÿ ัมพ ันธ ์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๖๘) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้บริษัทพิจารณาประเด็น 
การจ่ายล่าช้า 

    

 ๗/บริษัท... 



 
-๗- 

 

    บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
๑. บริษัทดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการเจรจาข้อเรียกร้องเพื่อกำหนดÿภาพการจ้าง 

และการดำเนินการตามÿภาพการจ้าง ดังนี้ 
     ๑.๑ อนุมัติการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษÿำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน
ÿูงÿุดของแต่ละตำแหน่งในรอบการพิจารณาบำเหน็จรอบที่ ๑/๒๕๖๕ ในอัตราร้อยละ 
๓.๒๕ 

     ๑.๒ อนุมัติการจ่ายผลกระทบจากการจ่ายบำเหน็จพิเศษÿำหรับพนักงานที่
ÿำเร็จการศึกษาและยื่นเรื่องจบการศึกษาในปี ๒๕๖๔ 

     ๑.๓ เห็นชอบให้คณะผู ้แทนฝ่ายนายจ้างดำเนินการถอนข้อเรียกร้อง 
ของบริษัทที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิÿาหกิจÿัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

     ๑.๔ เห็นชอบให้ผู ้แทนฝ่ายนายจ้างจัดทำข้อตกลงกับผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  
กรณีบริษทัมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ร่วมกันพิจารณาอัตราเงินตอบแทนพิเศษÿำหรับ
พนักงานที ่มีอัตราเงินเดือนÿูงÿุดของแต่ละตำแหน่งและบำเหน็จพิเศษเพิ ่มเติม
นอกเหนือจากผลงานที่ได้ปฏิบัติมาให้ÿอดคล้องกับการปรับขึ้นหรือการปรับลดอัตรา
เงินเดือน 

 ๒. การจ ัดประช ุมคณะเจรจาข ้อเร ียกร ้องเพ ื ่อกำหนดÿภาพการจ ้าง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิÿาหกิจÿัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๗ ดังนี้ 
๑. การเจรจาข้อเรียกร้องเพ่ือกำหนดÿภาพการจ้าง 
    กำหนดนัดหมายผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน 

ฝ่ายลูกจ้างเพื่อเจรจาและจัดทำข้อตกลงเกี ่ยวกับ
ÿภาพการจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ 

นัดหมายทั้งคณะพร้อมกันได้
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

๒. การดำเนินการหลังจากการเจรจา 
    ๒.๑ จัดทำต้นเรื ่องนำเÿนอลงนาม ประกาศ  
เรื่อง ข้อตกลงเก่ียวกับÿภาพการจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

    ๒.๒ จ ัดทำหนังÿ ือแจ ้งกรมÿว ัÿด ิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที ่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

๘/นายเมธี... 



 
-๘- 

 

นายเมธี  กล่าวขอบคุณบริษัทที่จ่ายเงินตอบแทนพิเศษÿำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนÿูงÿุด
 ของแต่ละตำแหน่งในรอบการพิจารณาบำเหน็จรอบที่ ๑/๒๕๖๕ และจ่ายผลกระทบ
 จากการจ่ายบำเหน็จพิเศษÿำหรับพนักงานที่ÿำเร็จการศึกษาและยื่นเรื่องจบการศึกษา
 ในปี ๒๕๖๔  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

            ๓.๑.๒ ระบบ SAP-HRIS กรณีบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม  
ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๖ (๒๖๙) เมื ่อว ันที ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ขอให้บริษัทพิจารณา
แก้ไขข้อติดขัดในการใช้งานระบบ SAP-HRIS กรณีการแตะบัตรประจำตัวพนักงาน 
เนื่องจากแตะบัตรเข้างาน - เลิกงานแล้ว แต่ระบบไม่แÿดงผลใน SAP-Fiori ทำให้ต้อง
มาแตะบัตรซ้ำ จึงขอเÿนอให้บริษัทพิจารณาดำเนินการ ซึ ่งประเด็นนี ้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และรายงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (๒๗๖) เมื่อวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ปิดเคÿ) 

ต่อมาได้เÿนอประเด็นเพิ่มกรณีการจัดÿรรอัตรากำลังบันทึกข้อมูลฯ ให้กับ
พนักงาน ATC เข้ากะ และ พท.ÿท. มีแนวทางแก้ไขการลดผลกระทบกับพนักงาน
ในระหว่างปรับกะรูปแบบใหม่ (ในระยะยาวแบบถาวร) โดย พท.ÿท. นำเÿนอการจัดทำ 
Interface ระหว่างระบบ E-Roster กับระบบ SAP-HRIS (ในÿ่วนการประมวลผลเวลา
ปฏิบัติงาน) โดย E-Roster พัฒนา/ปรับปรุง โดยบุคลากร พท.ÿท. ÿ่วนระบบ SAP-HRIS 

ปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ÿำเร็จรูป SAP (ผู้รับจ้าง) คาดการณ์
ใช้เวลา ๙ เดือน คือ แล้วเÿร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ 

    บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
ได้เปิดใช้งานครบถ้วนทุกหน่วยงานตั ้งแต่ Roster เดือนมกราคม ๒๕๖๘ 

ระหว่างนี ้หากพบปัญหาให้แจ้ง พท.ÿท. ซึ ่ง พท.ÿท. จะประÿาน บริษัท ไอแอม 
คอนซัลติ้ง จำกัด แก้ไขข้อขัดข้องให้ตามระยะเวลารับประกันผลงาน ๑ ปี โดยจะครบ
กำหนดระยะเวลารับประกันในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ 

ประธาน   หลังจากปรับแก้ไขยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรือไม่ 
       ๙/นายนิรุธ... 



 
-๙- 

 

นายนิรุธ ในฐานะผู้ใช้งานระบบ ปัจจุบันยังคงมีปัญหาการใช้งานเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มีการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบยังถือว่าใช้งานได้ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบÿมบูรณ์ 100% 

ประธาน เนื ่องจากระยะเวลาการรับประกันมีจำกัด ขอให้ผู ้ใช้งานช่วยกันรายงานปัญหา 
การใช้งานให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่ÿุด เพ่ือจะแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไข 
ภายในระยะเวลารับประกัน 

เลขานุการ ÿำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการใช้งานระบบÿามารถประÿานไปยัง พท.ÿท. ได้โดยตรง  
จึงขอเÿนอปิดวาระ 

นายเมธี ÿหภาพแรงงานเห็นชอบให้ปิดวาระ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ปิดวาระ 

 
          ๓.๑.๓ การพิจารณาทบทวนคุณÿมบัติประจำตำแหน่งของกลุ่มงานปฏิบัติการ
จราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาทบทวนคุณÿมบัติ
ประจำตำแหน่งกลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เล ื ่ อนตำแหน ่ ง ให ้ÿามารถรองร ับแผนการบร ิหารอ ั ตรากำล ั งของบร ิษ ั ท  
ÿืบเนื ่องจากบริษัทยังไม่ÿามารถจัดหลักÿูตรอบรมพัฒนาฯ ได้ (ยังไม่ได้รับอนุมัติ 
จาก กพท.) ÿ่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่จะได้เลื ่อนตำแหน่ง ÿหภาพแรงงานเÿนอ
พิจารณาประเด็นระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ 
(ภูมิภาค) ของÿนามบินที่มี Approach จะใช้เวลาในการเลื่อนตำแหน่งมากกว่า ๓ ปี 
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (ภูมิภาค) ซึ่งต่างจากเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่ปฏิบัติงานในÿนามบินที่ไม่มี Approach ไม่ต้องเข้ารับ
การอบรมพัฒนาหลักÿูตรดังกล่าว  

   

  
๑๐/บริษัท... 

 



 
-๑๐- 

 

    บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ บค.ทบ. ได้นำประเด็นดังกล่าวหารือร่วมกับ 

บภภ. และ ววจ. 
- เม ื ่อว ันท ี ่  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ นำเÿนอที ่ประช ุม HR Committee  

โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการปรับปรุงคุณÿมบัติประจำตำแหน่งอาจมีผลกระทบ  
หลายม ิต ิ  รวมท ั ้ ง   ประเด ็นเก ี ่ยวก ับการทบทวนจำนวน Rating เพ ื ่อรองร ับ  
TCAR 1-ATCO จึงให้มีการพิจารณาร่วมกับÿายงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บจจ. บภภ. มปภ. 
และ ทกบ. (บค.ทบ. และ พป.พÿ.) เพ่ือให้มีความรอบคอบและครบถ้วน 

นายนิรุธ ขอทราบแผนการดำเนินงานและกำหนดเวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก
ประเด็นนี้ได้ÿ่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) แล้ว 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่ปฏิบัติงานในÿนามบินที่ไม่มี 
Approach บริษัทใช้เวลาเป็นตัวกำหนดคุณÿมบัติในการเลื ่อนตำแหน่ง ในขณะที ่
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่ปฏิบัติงานในÿนามบินที่ม ีApproach  
ใช ้การผ ่านหล ักÿ ูตรอบรมฯ เป ็นต ัวกำหนดคุณÿมบัต ิ ในการเล ื ่อนตำแหน ่ง  
แต่ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ÿามารถเปิดหลักÿูตรอบรมฯ ได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่ปฏิบัติงานในÿนามบินที่มี Approach ใช้เวลานานกว่าปกติ 
ในการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่
ย ังไม่ÿามารถเลื ่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที ่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (ภูมิภาค) 
เนื่องจากติดประเด็นการเปิดหลักÿูตรอบรมฯ มีจำนวนมากพอÿมควร ดังนั้น การนำ
ปัจจัยอื่นมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น TCAR 1-ATCO ÿหภาพแรงงานขอนำเÿนอในที่
ประชุมให้บริษัทเร่งหาแนวทางทำให้กลุ่มที่รอเปิดหลักÿูตรอบรมฯ ดังกล่าวผ่านไปได้
ก่อน 

ประธาน ยกตัวอย่างกรณีนักบิน ระหว่างนักบินที่บิน ATR กับบิน Airbus การเลื่อนตำแหน่ง
กัปตันก็ใช้เวลาต่างกัน คล้ายกับกรณีของเจ้าหน้าที ่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ 
(ภูมิภาค) ในÿนามบินที่มี Approach และÿนามบินที่ไม่มี Approach ซึ่งการกำหนด 

 

 

    ๑๑/คุณÿมบัติ... 



 
 

-๑๑- 

 

คุณÿมบัติในการเลื่อนตำแหน่งนั้น อาจกำหนดให้ต้องมีทั้งประÿบการณ์ การÿอบ และ 
การอบรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ  
ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีไม่เท่ากัน ประเด็นน้ีมองว่าเป็นเร่ือง Career Path ผู้ปฏิบัติย่อมต้องการทราบ
เÿ้นทางการเติบโตในÿายอาช ีพของตนเอง  การกำหนด Career Path ที ่ช ัดเจน 
จะÿ่งผลดีต่อทั้งการบริหารอัตรากำลังและตัวผู้ปฏิบัติ ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีการกำหนด Career Path ของประเด็นนี้ไว้อย่างไร 

นายÿถาพร ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กองบริหารทรัพยากรบุคคลและÿหภาพแรงงานได้ปรึกษาหารือ
นอกรอบในวาระนี้ด้วย โดยการปรึกษานอกรอบนั้น ÿหภาพแรงงานนำเÿนอขอให้ปรับ
คุณÿมบัติประจำตำแหน่งเพื่อช่วยเหลือพนักงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก่อน 
ทั ้งนี ้  เมื ่อบริษัทนำเÿนอประเด็นนี ้ ในที ่ประชุมคณะกรรมการ HR Committee  
ทางคณะกรรมการ HR Committee ได้ให้ข ้อÿังเกตเพิ ่มเติมว ่า ขอให้พิจารณา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบก่อน ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๘ เมื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจะนำเÿนอคณะกรรมการ 
HR Committee เพื่อพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเร่งดำเนินการเรื ่องนี้ 
ให้เร็วที่ÿุด เพ่ือจะได้คลายความกังวลให้กับพนักงาน 

ประธาน ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้วย ขอให้บริษัทพิจารณาให้เหมาะÿม 

นายนิรุธ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่ÿหภาพแรงงานนำเÿนอเป็นเรื่องของตำแหน่งเท่านั้น
ไม่เก่ียวกับค่า License เพราะค่า License คือ การÿอบ เมื่อÿอบได้จึงจะได้ค่า License 

แต่การเลื่อนตำแหน่ง ถ้าหากนำ License มาเป็นตัวกำหนดคุณÿมับติด้วย กล่าวคือ 
หากตำแหน่งใดต้องเรียนเพื่อให้ได้ License เพิ่ม ก็ให้เลื่อนตำแหน่งตาม License นั้น 
แต่บางศูนย์ที่ไม่มี License ที่ขยาย ใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนด ซึ่งในศูนย์ที่ใช้ระยะเวลา
เป็นตัวกำหนด ไม่ว่าจะมีÿถานการณ์ท่ีไม่ปกติ เช่น ÿถานการณ์ COVID-19 เวลาก็ยังเดิน
ต่อไป และเมื่อเวลาเดินจนถึงระยะเวลาที่กำหนด การเลื่อนตำแหน่งก็เลื่อนตามเวลา 
ในขณะที่อีกศูนย์ไม่ว่าจะมีÿถานการณ์ไม่ปกติหรือแม้แต่ในÿถานการณ์ปกติก็ตาม
การเปิดหลักÿูตรอบรมฯ ก็ไม่ได้ÿ่งผลกระทบต่อการเล่ือนตำแหน่งในศูนย์ท่ีใช้เร่ืองการเปิด 

 

 

               ๑๒/หลักÿูตร... 



 
 

-๑๒- 

 

หล ักÿ ูตรอบรมฯ เป ็นต ัวกำหนดค ุณÿมบ ัต ิอย ู ่ด ี  ÿหภาพแรงงานจ ึงขอให ้
บร ิษ ัท 

เร่งพิจารณาประเด็นนี้ โดยÿหภาพแรงงานเÿนอในที่ประชุมขอให้บริษัทพิจารณาให้
เลื ่อนตำแหน่งตามระยะเวลาให้เหมือนกันก่อน ÿ่วนเรื ่องการเปิดหลักÿูตรอบรมฯ 
เรื่อง License ค่อยพิจารณากันในโอกาÿแรกต่อไป  

เลขานุการฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบขอรับความเห็นนี้นำไปพิจารณา  
ที่ประชุม  รับทราบ   

 

๓.๒ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิÿาหกิจ 

    (ไม่มีวาระติดตาม) 
 

   ๓.๓ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง 
ลูกจ้าง และรัฐวิÿาหกิจ 

    (ไม่มีวาระติดตาม) 
 

   ๓.๔ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือÿภาพแรงงานรวมถึง  
การร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

    (ไม่มีวาระติดตาม) 
 

   ๓.๕ ปรึกษาหารือพิจารณาปรับปรุงÿภาพการจ้าง 
         ๓.๕.๑ การพิจารณาÿวัÿดิการและÿิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง)  

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (๒๘๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา
ทบทวนÿวัÿดิการและÿิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที ่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง 
ประเด็นที่ ๑ เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที ่ตั้ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ของลูกจ้าง 

                   ๑๓/ต่อมา... 



 
 

 

-๑๓- 

 

         ต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอที ่ประชุมประเด็นที ่ ๒ เรื ่อง การแต่งกาย
ชุดวันจันทร์ของเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง 
         และในการประชุมครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) เมื ่อวันที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 
กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อที่ประชุมประเด็นที่ ๓ เรื ่อง การใช้บริการ 
ห้องปฐมพยาบาลกรณีเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้างขอเบิกยาไม่ได้ 

    บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
    ๑. การจัดทำร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้าง 

พÿ.ทบ. และ ÿกม. ได้ประชุมร่วมกัน และมีประเด็นที ่ต ้องปรับแก้ไข
ตามความเห็นของ ÿกม. จึงจะนำเÿนอÿายบังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้งก่อนนำเÿนอ  
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ต่อไป โดยมีแผนงาน 
ดังนี้ 

    

รายการ ระยะเวลา อ านาจอนุมัติ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. จัดทำร่างเพื ่อหารือหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องและนำเÿนอÿายงาน
เพ่ือพิจารณา 

ดำเนินการเป็นที่
เรียบร้อย 

ผญท. ฝทบ. บค.ทบ. 

๒. ÿายงานพิจารณาเพื่อเห็นชอบ
ให้ ÿกม. พิจารณา 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผญท. ฝทบ. 

๓. ÿกม. พิจารณา กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม ๒๕๖๘ 

ผ.ÿกม. 

 

 

 

 

๑๔/รายการ... 



 
 

 

-๑๔- 

 

รายการ ระยะเวลา อ านาจอนุมัติ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔. นำเÿนอ ผวท. พิจารณาเห็นชอบ
และขออนุมัติเÿนอคณะกรรมการ
กิจการÿัมพันธ์ 

มีนาคม ๒๕๖๘ ผวท. ผญท. ฝทบ. 

๕. นำเÿนอคณะกรรมการกิจการ
ÿัมพันธ์ 

มีนาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการกิจการ
ÿัมพันธ์ 

๖. นำเÿนอ ผวท. ขออนุมัตินำเÿนอ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบ 

๗. นำเÿนอ ผวท. ขออนุมัตินำเÿนอ
คณะกรรมการบริษัท 

เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการบริษัท 

    ๒. การพิจารณาทบทวนการแต่งกายชุดวันจันทร์ของเจ้าหน้าท่ี (ตามÿัญญาจ้าง)  
และลูกจ้าง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการÿอบทานข้อกฎหมายโดยหารือไปยังกรมÿวัÿดิการและ    
คุ้มครองแรงงาน  

    ๓. การใช้บริการห้องปฐมพยาบาลกรณีเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง 
    ÿค.ทบ. ตรวจÿอบประเด็นดังกล่าวแล้ว ขอชี้แจง ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้างและลูกจ้าง ÿามารถใช้ÿวัÿดิการห้องปฐมพยาบาลได้   
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของบริษัทเช่นเดียวกับÿวัÿดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจ
ÿุขภาพประจำปี 

- วิธีการใช้บริการ ยื่นบัตรประจำตัวต่อพยาบาลผู้ให้บริการ 

- พยาบาลบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ-นามÿกุล ÿังกัด ตัวยาที่เบิก 

- ÿค.ทบ. ÿรุปการเข้าใช้บริการแจ้งไปยัง บค.ทบ. เพื่อดำเนินการแจ้ง งน.งบ. 
นำเงิน (งบประมาณบริษัท) จ่ายคืนมายัง ÿค.ทบ. (งบประมาณกองทุนÿวัÿดิการ) 

 

 
๑๕/นายเมธี... 



 
 

 

-๑๕- 

 

นายเมธี กล่าวขอบคุณบริษัทที่ให้ความÿำคัญกับบุคลากรทุกกลุ่ม ÿหภาพแรงงานได้ช่วยนำเÿนอ
ข้อติดขัดในการปฏิบัติงานหรือในเรื่องต่าง ๆ ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง)  
และลูกจ้าง เพื ่อให้บุคลากรเหล่านั ้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประÿิทธิภาพ ทั ้งนี ้  
ในประเด็นเรื่องชุดวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรในบริษัทที่จะได้ 
แต่งกายด้วยชุดวันจันทร์นี้ และยังแÿดงถึงความเป็นบริษัทอีกด้วย เหตุใดบริษัทจึงต้อง
ÿอบถามกรมÿวัÿดิการและคุ้มครองแรงงาน ÿหภาพแรงงานมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื ่อง
ภายในของบริษัท 

ประธาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้างที่จะขอให้แต่งกายด้วยชุดวันจันทร์มีจำนวน
เท่าใด 

นายÿถาพร บุคลากรกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณÿองร้อยกว่าคน และขอเรียนว่า บริษัทÿนับÿนุน  
ให้เจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดวันจันทร์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประกาศบริษัท ที่ ปก ๑๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ÿิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบบริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เฉพาะ
พนักงานเท่านั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ โดยบริษัทเÿนอแนวทาง
ดำเนินการในการจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง  
แต ่งกายด ้วยช ุดว ันจ ันทร ์ได ้  จ ึงต ้องÿอบถามไปย ังกรมÿว ัÿด ิการฯ เพ ื ่อขอ
ความเห็นในประเด็นนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

นางธนวรรณ ขออนุญาตประธานในที่ประชุม ขอให้ข้อมูลเพิ ่มเติมว่าขณะนี้กรมÿวัÿดิการฯ ได้
ตอบข้อหารือแล้วว่าÿามารถดำเนินการได้ และตามที่นายÿถาพรได้กล่าวไว้ข้างต้น 
เนื่องจากบริษัทมีระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ การให้เจ้าหน้าที่  
(ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้างแต่งกายด ้วยเครื่องแบบพนักงาน บริษัทเÿนอแนวทาง 
ในการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) มีจำนวน ๒๗๕ คน 
และลูกจ้างจำนวน ๙๔ คน รวม ๓๖๙ คน โดยบริษัทได้คำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้วว่า  

 

 

 

๑๖/ถ้าให้... 



 
 

 

-๑๖- 
 

ถ้าให้บุคลากรกลุ ่มนี้ÿวมเครื่องแบบพนักงาน โดยให้ใÿ่เÿื ้อเชิ ๊ตÿีขาว กางเกงหรือ
กระโปรงÿีกรมท่า และติดเครื ่องหมายปีกÿังก ัดและป้ายชื ่อจะใช้งบประมาณ
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท/คน ซึ่งบริษัทจะดำเนินขออนุมัติจัดÿรรงบประมาณต่อไป โดยให้
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ลงนาม อย่างไรก็ตาม ต้องขอตรวจÿอบก่อนว่าในเรื่อง
นี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจลงนามหรือไม่ หากไม่มีประเด็นเรื่องอำนาจลงนาม 
บริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเÿร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ 

ที่ประชุม รับทราบ 
     

  ๓.๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

         ๓.๖.๑ การจัดการด้านÿวัÿดิการรถรับ - ÿ่งÿำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานควบคุม
จราจรทางอากาศรูปแบบใหม่ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ (ผลกระทบจากการปรับกะ) 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (๒๗๕) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการดูแลÿวัÿดิการ
รถตู ้ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบกะใหม่ ซึ ่งได้รับ
ผลกระทบจากการปรับกะ 

  บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
 ตามที่ÿหภาพแรงงานนำเÿนอความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการ
กิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ขอให้บริษัท
พิจารณาดูแลการเดินทางของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับกะอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าพนักงานที่ใช้บริการรถรับ - ÿ่ง จะมีมากหรือน้อยเพียงใด โดยให้พิจารณาการดูแล
ตั้งแต่เริ่มมีการปรับกะ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัท
ยังคงให้บริการรถตู้อย่างต่อเนื่อง 
  พร้อมนี้ ขอเÿนอเป็นข้อÿังเกตว่า จากการประÿาน กพ.บท. ให้ความเห็นว่า 
การจัดจ้างรถตู้ ๑ คัน จำนวน ๑๐ ท่ีน่ังในราคา ๒,๒๐๐ บาท/คัน/เท่ียว แต่มีผู้ใช้บริการ      

 

 
๑๗/๑ คน... 



 
 

 

-๑๗- 

 

๑ คน หรือ ๒ คน หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัÿดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ “มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัÿดุของหน่วยงาน
ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ÿูงÿุดแก่หน่วยงานของรัฐ...” อาจมีความเÿี่ยงกรณี ÿตง. 
ตรวจÿอบ 

นายเมธี ขอให้ข้อมูลเพิ ่มเติมว่า หลังจากบริษัทมีการปรับกะตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ Audit จาก ICAO ซ่ึงขณะน้ัน ÿหภาพแรงงานและ
พนักงานได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพนักงาน
ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบใหม่ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับกะยังคงÿอบถามมายังÿหภาพแรงงานเกี่ยวกับแนวทาง
ช่วยเหลือในช่วงที่บริษัทจัดบริการรถตู้รับ - ÿ่งไม่ได ้

ประธาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้ เฉพาะที่ทุ่งมหาเมฆ หรือที่อ่ืน ๆ ด้วย 

นายÿถาพร เฉพาะÿ่วนกลาง ได้แก่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และÿุวรรณภูมิ 
ประธาน หลังจากที่ปรับกะแล้ว แต่ยังจัดบริการรถตู้รับ - ÿ่งไม่ได้ มีระยะเวลาเท่าใด 

นายนิรุธ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่บริษัทแจ้งว่าไม่ÿามารถดำเนินการจัดบริการรถตู้รับ - ÿ่ง 
โดยบริษัทจัดรถตู้รับ - ÿ่งให้เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ 

นางศิริพรรณ ขออนุญาตประธานในที่ประชุม บริษัทเÿนอในที่ประชุมขอนำประเด็นนี้ไปพิจารณา
ทบทวนอีกครั้ง 

ประธาน ขอให้บริษัททบทวนผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบซึ ่งมีÿิทธิได้รับการช่วยเหลือว่ามีจำนวน
เท่าใด แนวทางการช่วยเหลือผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบมีแนวทางใดบ้างที ่จะเหมาะÿม 
รวมถ ึงระเบ ียบ แนวปฏ ิบ ัต ิภายในของบร ิษ ัทท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ในการหาแนวทาง
ช่วยเหลือ 

นายเมธี ขอÿอบถามเพิ ่มเติมว่า ในประเด็นน ี ้ บริษัทมีการÿอบถามไปยังกรมÿวัÿดิการฯ 
แล้วหรือไม่ 

นายÿถาพร บริษัทขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณาทบทวนเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลืออีกครั้ง  

ที่ประชุม  รับทราบ 

๑๘/๓.๖.๒ การพิจารณา... 



 
 

 

 

-๑๘- 

 

          ๓.๖.๒ การพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
ÿำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อขอติดตามผลการพิจารณา
ปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศÿำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ 

บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
เม ื ่อว ันท ี ่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ บค.ทบ. ได ้นำเÿนอผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

             ๓.๖.๓ การพิจารณาทบทวน Career Path ของเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติการจราจร 
ทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ประจำหอควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาค 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (๒๘๖) เมื่อวันที่ ๕ ÿิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้บริษัทพิจารณาทบทวน 
Career Path ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ประจำหอ
ควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาค 

   บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ บค.ทบ. ได้นำประเด็นดังกล่าวหารือร่วมกับ 

บภภ. และ ววจ. และเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ นำเÿนอท่ีประชุม HR Committee 

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ทกบ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วย 
ความรอบคอบครบถ้วน ขณะนี้ผู้รับผิดชอบได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มปภ. 
ATS Unit และ พป.พÿ.  

 ๑๙/นายเมธี... 



 
 

 

 

-๑๙- 

 

นายเมธี บริษัทมีนโยบายรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศที่ประจำหอควบคุมจราจร  
ทางอากาศภูมิภาค (ตามÿัญญาจ้าง) โดยไม่ต้องมีการหมุนเวียน ÿิ ่งที ่เจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศที่ประจำหอควบคุมจราจรทางอากาศกังวลและÿอบถาม
มายังÿหภาพแรงงาน คือ เÿ้นทางการเติบโตในอาชีพ ÿหภาพแรงงานจึงนำเÿนอขอให้
บริษัทพิจารณาทบทวน Career Path ของบุคลากรกลุ่มนี้ให้มีความชัดเจน 

ประธาน วาระนี้เป็นประเด็นเดียวกันกับวาระที่ ๓.๑.๓ คุณÿมบัติประจำตำแหน่งของกลุ่มงาน
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ 

นายนิรุธ วาระที่ ๓.๑.๓ เป็น Career Path ของพนักงาน ÿ่วนวาระนี้เป็น Career Path ของ
เจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้อนาคตจะเป็นพนักงานและต้องการทราบ
เÿ้นทางอาชีพของตนเองว่าเมื่อประจำหอควบคุมจราจรทางอากาศแล้ว จะได้รับบรรจุ
เป็นพนักงานเมื่อใด และเมื่อเป็นพนักงานแล้ว เÿ้นทางอาชีพเป็นอย่างไร ÿามารถไป 
Rating ที่หออ่ืนได้หรือไม่ ถ้าให้ประจำอยู่หอเดียว Career Path จะเป็นอย่างไร 

นางÿาวทิพาภรณ์ ขอเÿนอข้อมูลต่อที่ประชุม เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์
และไม่ได้อยู่ในÿายงานทรัพยากรบุคคลและกระบวนการที่บริษัทให้มีกลุ่มดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยได้รับทราบเรื่องนี้ในที่ประชุม HR Committee และได้เÿนอข้อÿังเกต
ต่อที่ประชุมไว้ว่า ถ้าแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องจะกลายเป็นปัญหาÿืบเนื่อง ยกตัวอย่าง
ประเด็นการให้หมุนเวียนอย่างที่ทำมาโดยตลอด หรืออย่างกลุ่มนี้ที่มีการรับเข้ามาโดยใน
เงื่อนไขให้ปฏิบัติงานประจำที่หอบังคับการบินจะมีข้อดี-ข้อเÿียที่ต้องเปรียบเทียบให้
ครบถ้วน เพราะในอดีตบริษัทเคยให้มีปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนและแบบประจำ และได้
มีการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเÿียไว้ ทั้งเรื่องความชำนาญของพนักงาน หรือถ้าอยู่ประจำ
ที่ใดที ่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์หรือหอฯ จะมองถึงความเจริญในด้านต่าง ๆ ว่าเข้าถึง
อย่างครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ท้ังในเร่ือง วิถีความเป็นอยู่ของครอบครัว การศึกษาของบุตร 
เป็นÿิ่งที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณา  โดยปจัจุบันÿภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปรูปแบบ 

 

 
๒๐/หลักการ... 



 
 

 

 

-๒๐- 

 

หลักการเดิมท่ีเคยเปรียบเทียบไว้ต้องนำมาทบทวนให้ครบทุกมิติรวมท้ังเร่ือง Career Path 
เพ่ือป้องกันการท่ีต้องมาแก้ปัญหาอีก แล้วจึงแจ้งพนักงานให้รับทราบในคราวเดียว  

ประธาน ให้ข้อมูลว่า จากประÿบการณ์ในการทำงานการวางตำแหน่งงานมีโอนเปลี่ยนแปลง 
แนวทางแก้ไขเนื่องจากÿภาพแวดล้อม ÿิ่งที่ต้องพิจารณา หรือแม้แต่เรื่องระเบียบต่าง ๆ 
ข้อจำกัดต่าง ๆ เป็นÿิ่งที่ให้รู้ว่า งาน HR เป็นงานที่ยากมาก ที่คิดว่าดีแล้ว เมื่อเวลาผ่าน
ไปกลายเป็นไม่เหมาะÿมไม่ว่าจะในÿ่วนของบริษัทหรือพนักงาน บางคนชอบรูปแบบ
ประจำ บางคนชอบรูปแบบหมุนเวียน ในÿ่วนนี้มองว่า นำมาทบทวนปรับปรุงใหม่ 
มองความเหมาะÿมใหม่ ให้มีข้อกำหนดชัดเจนในแต่ละรูปแบบ ทำให้การทำงาน
ชัดเจนด้วย การบริหารจัดการคนจะง่ายขึ้น ถือโอกาÿทบทวนปรับปรุง 

นายÿถาพร รับข้อÿังเกตเพ่ือพิจารณาทบทวนเร่ืองน้ีต้องใช้เวลาดำเนินการและพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ประธาน จะเป็นพนักงานต่อไป เขียน Career Path ไว้เลย  ทำไมต้องมีÿัญญาจ้าง 
นายเมธี เป็นรูปแบบใหม่ในการรับพนักงานไม่ติดใจกระบวนการÿรรหาแต่อยากกลั่นกรองจนหา

วิธีรับพนักงานให้ดีที่ÿุด และให้มี Career Path ที่ชัดเจน 

ที่ประชุม รับทราบ 

    

 ๓.๖.๔ การพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอัตรา
จำกัดที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี ของÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานข้อมูลการบิน 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานนำเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาเรื่อง การเลื่อน
ตำแหน่งของพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอัตราจำกัดที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี 
ของÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานข้อมูลการบิน โดยเÿนอให้พิจารณาเป็นรูปแบบ
เดียวกับโครงการบริหารÿินทรัพย์ (Asset Management) 

 

 

 

 ๒๑/บริษัท... 



 
 

 

 

-๒๑- 

 

  บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
  - บริษัทได้หารือกับÿหภาพแรงงานในการประชุมนอกรอบเมื ่อวันที ่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีความเห็นตรงกันที่จะขอเÿนอปรับชื่อวาระจาก “การพิจารณา
การเลื่อนตำแหน่งของพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอัตราจำกัดที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 
๒๐ ปี ของÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานข้อมูลการบิน” เป็น “การพิจารณาการเลื่อน
ตำแหน่งของพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอัตราจำกัดที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี 
ของÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานÿารÿนเทศการบิน” เพ่ือให้การÿื่อความมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

  - ทกบ. และÿายงานที่เกี่ยวข้องมีกำหนดประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๘ ประมาณการณ์แล้วเÿร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ 

นายเมธี ÿหภาพแรงงานมองว่า ควรให้โครงการบริหารÿินทรัพย์ซึ่งเป็นโครงการÿำหรับพนักงาน
ÿายงานวิศวกรรมเป็นแนวทางการดำเนินการกับกลุ่มพนักงานกลุ่มนี้ได้  

ประธาน บริษัทมีแนวทางหรือไม่ ตามปกติองค์กรจะให้เป็นหัวหน้าหลายคนไม่ได้ เช่น มี ผวท. 
หลายคนไม่ได้ ความเจริญก้าวหน้าจะทำอย่างไรให้เติบโต อาจไม่ใช่ด้านบริหาร แต่เป็น
ด้านความเชี่ยวชาญ ซึ่งก็เป็นการเติบโตขึ้นไป ตำแหน่งด้านบริหารต้องจำกัด ต้องรักษา
รูปทรงของโครงÿร้างองค์กรไว้ ดังนั้น การเติบโตจึงต้องออกทางข้างและต้องมีคุณÿมบัติ
เพียงพอ 

นางÿาวทิพาภรณ์ ขอเÿนอข้อมูลเพิ ่มเติมว่า ตำแหน่งอัตราจำกัดเป็นตำแหน่งของกลุ ่มช่วยบริหาร 
ยกตัวอย่างÿายงานด้านอำนวยการจะเรียกว่า ระดับเทียบเท่ากับกลุ่มผู้ช่วยบริหาร
อาวุโÿ และผู้จัดการงาน  ซึ่งผู้จัดการงานคือหัวหน้าทีม ถ้าÿายงานปฏิบัติการจะเรียกว่า 
ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโÿ หรือ หัวหน้าเวร  ตำแหน่งระดับนี้ต้อง
อาศัยรูปทรงปิรามิดตามท่ีประธานกล่าวเช่นกันขึ้นอยู่กับโครงÿร้างของหน่วยงานนั้น ๆ  

       ๒๒/นายÿถาพร... 



 
 

 

-๒๒- 

 

นายÿถาพร กลุ่มวิศวกรรมใช้วิธีมอบหมายงานโครงการพิเศษ วิศวกรที่ครองตำแหน่งเกินกว่า ๒๐ ปี 
มีคุณÿมบัติตามที่หารือกันไว้จะให้มาช่วยทำโครงการพิเศษแล้วจึงได้เลื ่อนตำแหน่ง
ในอัตราจำกัดที่เติบโตในÿายอาชีพของตนไม่ได้ ก็เป็นการช่วยขยายตำแหน่งเพิ่มขึ้นมา
หลังจากดำเนินการในÿ่วนของกลุ่มวิศวกรแล้ว ทางÿหภาพแรงงานมองว่า น่าจะขยาย
ผลไปในÿ่วนของÿายงานอื่นที่มีการครองตำแหน่งนานและยังไม่มีอัตราว่างของตำแหน่ง
ที่ÿูงขึ้น มองว่าจะใช้โมเดลลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ ต้องหารือÿายงานอื่นว่า จะมีโครงการ
พิเศษอะไรที่จะนำมาประกอบการพิจารณาโครงการเลื่อนตำแหน่งได้ 

ประธาน งานที ่มีล ักษณะพิเศษ ที ่หน่วยงานของประธานใช้คือ ÿาย IT บางคนอยากเป็น
นักโปรแกรมเมอร์ทำงานเขียนโปรแกรมไปตลอดก็จะให้เติบโตในÿายโปรแกรมเมอร์ 
แต่ไม่ได้ให้มาทำงานÿายบริหาร  

นางÿาวประนัปดา รับข้อคิดเห็นข้อเÿนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องกิจการÿัมพันธ์ 
   ๔.๕.๑ การพิจารณานำระเบียบบริษัท เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มาบังคับใช้โดยอนุโลมÿำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายบริษัทนำเÿนอวาระต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม ครั้งที ่ 

๘/๒๕๖๗ (๒๘๕) ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาทบทวนÿวัÿดิการและ
ÿิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง 

กองพนักงานÿัมพันธ์และÿ่งเÿริมความผูกพัน (พÿ.ทบ.) ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ผู ้รับผิดชอบ แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศบริษัทที ่เกี ่ยวข้อง
กับ 

 

 ๒๓/การปฏิบัติงาน... 



 
 

 

 

 

-๒๓- 

 

 การปฏิบัติงานได้พิจารณานำเÿนอประกาศบริษัท ที ่ ปก ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๓ เรื ่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม ÿำหรับกลุ่มเจ้าหน้าท่ี (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง (เฉพาะÿ่วนท่ีเก่ียวข้อง) และ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๗ และการหารือร่วมกับ วÿ.ÿÿ. เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พÿ.ทบ. ขอÿรุปผล
การประชุม ดังนี ้ การพิจารณานำประกาศบริษัท ที ่ ปก ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๓ เรื ่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานมาบังคับใช้โดยอนุโลมกับ
เจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) และลูกจ้าง โดยพิจารณาจากความจำเป็นตามภารกิจหลัก
ของแต่ละหน่วยงาน โดย พÿ.ทบ. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อความที่จะระบุไว้ในÿัญญา
จ้างเพื่อให้ครอบคลุม ÿิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามที่ ได้ร่วม
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยÿำนักกฎหมาย (ÿกม.) ได้พิจารณาข้อความให้แล้ว 
เห็นว่า ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศบริษัท ที่ ปก ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๓ ที่เป็นฐานอำนาจหลักในการนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม รวมทั้งมีความครอบคลุม
และชัดเจนเกี่ยวกับÿิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานและฝึกอบรม รายละเอียด
ดังที่แÿดงในตารางเอกÿารวาระและตารางการปรับข้อความที่นำเÿนอคณะกรรมการฯ 
แล้ว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๔/ตาราง... 



 
 

 

 

-๒๔- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒๕/ÿัญญาจ้าง... 



 
 

 

 

-๒๕- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๖/ÿัญญาจ้าง... 



 
 

 

 

-๒๖- 
 

 

 
 

 
 ๒๗/นายเมธี... 



 
 

 

 

-๒๗- 
 

นายเมธี  ÿหภาพแรงงานเห็นด้วยตามเอกÿารวาระ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามเÿนอ 

  

๕. เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๕.๑ การพิจารณาทบทวนการมอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติผู ้ปฏิบัติงานนาน  
๑๕ ปี ๒๕ ปี และ ๓๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๔ 

นายนราธิป ÿหภาพแรงงานขอเÿนอที่ประชุมขอให้พิจารณาทบทวนการมอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติ
ผู ้ปฏิบัติงานนาน ๑๕ ปี ๒๕ ปี และ ๓๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับของที ่ระลึกฯ 
ทองคำแท่งน้ำหนัก ๕๐ ÿตางค์ ปรับเพิ่มเป็น ทองคำแท่งน้ำหนัก ๑ บาท เพ่ือให้มีความ
เท่าเทียมกับการมอบในปีอื่น ๆ   

  ÿืบเนื่องจากในปี ๒๕๖๔ เป็นช่วงที่บริษัทประÿบปัญหาขาดÿภาพคล่องทาง
การเงิน จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายÿ่งผลให้การพิจารณามูลค่าและรูปแบบ
ของที่ระลึกÿำหรับเรื่องนี้ต้องปรับลดลง โดยการปรับลดดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์แล้วนั้น ปัจจุบันÿภาพคล่องทางการเงินดีข้ึนเป็นลำดับ 
ÿหภาพแรงงานจึงขอเÿนอให้มีการพิจารณาทบทวนมูลค่าของที่ระลึกฯ ของปี ๒๕๖๔  

ประธาน  ราคาทองคำแท่ง ๕๐ ÿตางค์ในปี ๒๕๖๘ เทียบเท่ากับราคา ๑ บาท ในปี ๒๕๖๔       
นางศิริพรรณ  ขอเÿนอให้ÿหภาพแรงงานจัดทำหนังÿือนำเÿนอวาระเป็นทางการ 

นายเมธี รับทราบและจะจัดทำหนังÿือนำเÿนอวาระเป็นทางการ รวมทั้งเรื่องการจ่ายเงินรางวัล
พิเศษประจำปี ๒๕๖๘  

 

 

 

 

 

 

 ๒๘/๕.๒ ÿถานะ... 



 
 

 

 

-๒๘-- 
 

    ๕.๒ ÿถานะทางการเงินของบริษัท  
นายนราธิป ขอÿอบถามÿถานะทางการเงินของบริษัท 

นายไพบูลณ ์ รายงานการเงินเดือนมกราคม ๒๕๖๘ บริษัทมีรายได้รวมจำนวน ๑,๑๕๙ ล้านบาท  
โดยมีรายจ่ายจำนวน ๘๖๘ ล้านบาท รายได้ÿูงกว่ารายจ่ายจำนวน ๒๙๐ ล้านบาท  
รายได้ÿะÿมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๒๐ ล้านบาท  

ที่ประชุม รับทราบ   
 

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานกล่าวว่า บริษัทและÿหภาพแรงงานที่นี้มีความเข้าใจกันดีอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง 
ขอให้ช่วยกันดูแล เข้าใจบริษัท มองเห็นประโยชน์ของบริษัท และเติบโตไปด้วยกัน และประธานกล่าวขอบคุณและ
ปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 

(นางÿาวประนัปดา  เจริญศิริ) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ 

jirayutpi
Stamp



 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที ่๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

วาระท่ี ๓.๑.๑ การพิจารณาบ าเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษาส าหรับผู้ที่ยื่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๔  

และเงินพิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งทีย่ังชะลอการจ่าย 

ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการส ัมพ ันธ ์ในการประชุม 

ครั้งท ี่ ๘/๒๕๖๕ (๒๖๒) เม ื่อว ันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ ื่อพ ิจารณาการจ ่ายเงินบำเหน็จพ ิเศษ ดังน ี้ 

  กรณีที่ ๑. จบการศึกษาสำหรับผู้ท ี่ยื่นจบการศึกษาในปี ๒๕๖๔ และผู้ที่ย ื่นจบการศึกษา 

ปี ๒๕๖๕  

กรณีท่ี ๒. การจ่ายเงินกรณีผู้มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของตำแหน่ง 

สืบเนื่องจากบริษัทยื่นข้อเรียกร้องบำเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษา โดยในระหว่างที่รอผลสรุป

การเจรจาตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทได้ขอชะลอการจ่ายดังกล่าวไว้ ต่อมาเม่ือสถานการณ์ทางการเงินดีข้ึน 

บริษ ัทมีการผ่อนคลายมาตรการใช้จ ่ายงบประมาณหลายเรื่องโดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนการจัดหา 

รถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง สหภาพแรงงานจึงขอเสนอให้ บริษัทพิจารณาจ่ายบำเหน็จพิเศษส่วนนี้ 

ให้กับพนักงานพร้อมดอกเบี้ย (รายละเอียดตามหนังสือสหภาพแรงงาน ที่ สรร.ว.ท ๐๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๕) 

ต ่อมาบร ิษ ัทพ ิจารณาจ ่ายให ้ผ ู้ท ี่ย ื่นจบการศ ึกษาป ี ๒๕๖๔ และป ี ๒๕๖๕ พร้อมก ัน  

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการจ่ายให้ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๔ ซึ่งปกติต้องจ่ายเดือนตุลาคม 

๒๕๖๔ เมื่อมาจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ กรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายสหภาพแรงงานจึงนำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๖๘) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้บริษัทพิจารณา

ประเด็นการจ่ายล่าช้า 

 

๒/๓.ผล... 

 

 

 



 

 
 

-๒- 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

๑. บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษท้ังสองกรณีเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

๒. กรณีการดำเนินการข้อเรียกร้อง คณะผู้แทนเจรจานัดเจรจาและทำข้อตกลงร่วมกัน

เรียบร้อยแล้ว ลงนามในเอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ออกประกาศ

ให้ทราบทั่วองค์กร โดยมีรายละเอียดตามประกาศบริษัท ที่ ปก ๒๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และ

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนข้อตกลงฯ เพ่ือให้เสร็จสิ้นกระบวนการ 

๓. ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ปิดวาระนี ้
 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 
 

วาระท่ี ๓.๑.๒  การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งกลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 

  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการส ัมพ ันธ ์ในการประชุม 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจำตำแหน่งกลุ่มงาน

ปฏ ิบ ัต ิการจราจรทางอากาศเพ ื่อใช ้เป ็นหล ักเกณฑ ์ในการพ ิจารณาเล ื่อนตำแหน ่งให ้สามารถรองร ับ 

แผนการบริหารอัตรากำลังของบริษัท  

 สืบเนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาฯ ได้ (ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก กพท.) 

ส ่งผลกระทบต่อระยะเวลาท ี่จะได ้เล ื่อนตำแหน ่ง สหภาพแรงงานเสนอพ ิจารณาประเด ็นระยะเวลา  

การเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ของสนามบินที่มี Approach จะใช้เวลา

ในการเลื่อนตำแหน่งมากกว่า ๓ ปี เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (ภูมิภาค) ซึ่งต่างจากเจ้าหน้าที่

ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่ปฏิบัติงานสนามบินที่ไม่มี Approach ซึ่งไม่ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนา

หลักสูตรดังกล่าว 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

ตามท่ี กพท. ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ประจำหน้าที่ ดังนี้  

  - ข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๔๕ ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

และการบันทึกศักยในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่  

  - ข้อบังคับ กพท. ฉบับที่ ๒๔ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ 

โดย กพท. กำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ หรือ TCAR PEL-Part ATCO 

ส่งผลให้บริษัทต้องมีการทบทวนจำนวนการถือครอง Rating หรือ Unit Endorsement ซึ่งมีผลกระทบต่อชั่วโมง 

๒/การทำงาน... 

 



 
 

 
 
 

-๒- 

 

การทำงานของ ATCO และนำมาสู่การทบทวนคุณสมบัติประจำตำแหน่งและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่า

ใบอนุญาตต่อไป ปัจจุบันได้มีการดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

- เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ทกบ. ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแผนดำเนินการและกรอบการทบทวนจำนวนการถือครอง Rating  

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาม ๒๕๖๘ 

 

วาระท่ี ๓.๕.๑ การพิจารณาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (ตามสัญญาจ้าง) และลูกจ้าง  

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (๒๘๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ของเจ้าหน้าที่ (ตามสัญญาจ้าง) และลูกจ้าง ประเด็นที่ ๑ เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง และข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้าง  

ต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ กรรมการ     

ฝ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอที่ประชุม เรื่อง การแต่งกายชุดวันจันทร์ของเจ้าหน้าที่ (ตามสัญญาจ้าง) และลูกจ้าง 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การพิจารณานำระเบียบบริษัท เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาบังคับใช้

โดยอนุโลม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)  

    อยู่ในกระบวนการนำเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ในการประชุมวันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๘ หากเห็นชอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเดือนเมษายน ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

 

 

 

๒/รายการ... 

 

 

 

 

 



 
 

-๒- 
 

รายการ ระยะเวลา อ านาจอนุมัติ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑. นำเสนอ ผญท. ฝทบ. เพ่ือพิจารณาการถึงสิทธิ

ในการเบิกค่าใช้จ่ายไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(สัญญาจ้าง) และลูกจ้างตาม ปก ๑๓๓/๒๕๖๓  

มีการเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- เดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 

- เดินทางไปปฏิบัติงานหรือประสานงาน

กับชาวต่างประเทศ 

- เดินทางไปปฏิบัติงานประจำต่าง

สำนักงาน 

- การเดินทางกลับภูมิลำเนา 

- การเดินทางไปฝึกอบรมภายในประเทศ 

(ปก. ๑๙๐/๒๕๖๗ กำหนดให้เป็นไป

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา) 

ตุลาคม ๒๕๖๗ ผญท. ฝทบ. 

๒. หารือร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

- บค.ทบ. (*ขอความอนุเคราะห์ บค.ทบ.  

ในการนัดหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

- งน.งบ. 

- สค.ทบ. 

- พก.พส. 

- พส.ทบ. 

ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ผญท. ฝทบ. 

ผบค.ทบ. 

ผงน.งบ. 

ผสค.ทบ. 

ผพก.พส. 

ผพส.ทบ. 

๓. ได้ข้อสรุปแล้วนำเสนอสายงานเพ่ือพิจารณา

นำส่งให้ สกม. พิจารณา 

มกราคม ๒๕๖๘ ผญท. ฝทบ. ผ.สกม. 

๔. นำเสนอ ผวท. พิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติ

เสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

๕ . น ำ เส น อ  ผ ว ท . ข อ อ น ุม ัต ิน ำ เส น อ

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ  

มีนาคม ๒๕๖๘ 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

คณะกรรมการกฎหมายและ

ระเบียบ 

๖ . น ำ เส น อ  ผ ว ท . ข อ อ น ุม ัต ิน ำ เส น อ

คณะกรรมการบริษัท 

เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการบริษัท 

๓/๒. การจัดทำ... 



 
 

-๓- 

   

  ๒. การจัดทำร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้าง 

      ตามที่ พส.ทบ. และ สกม. ได้ประชุมร่วมกัน และมีประเด็นที่ต้องปรับแก้ไขตามความเห็น  

ของ สกม. ขณะนี้อยู่ระหว่าง พส.ทบ. ปรับแก้ตามความเห็นของ สกม. จากนั้นจะนำเสนอสายบังคับบัญชา

พิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ต่อไป โดยมี

แผนงาน ดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา อ านาจอนุมัติ/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 

๑. จ ัดทำร ่างเพ ื่อหารือหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้อง 

และนำเสนอสายงานเพื่อพิจารณา 

ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ผญท. ฝทบ. บค.ทบ. 

๒. สายงานพ ิจารณ าเพ ื่อ เห ็นชอบให ้ สกม . 

พิจารณา 

ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ผญท. ฝทบ. 

๓. สกม. พิจารณา และให้ข้อพิจารณา ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ผ.สกม. 

๔. ปรับปรุงตามข้อพิจารณาที่ได้รับจาก สกม. และ
ประเด็นที่ได้รับข้อสังเกตเพ่ิมเติมจาก บค.ทบ. 
ก่อนน าเสนอสายงานเพ่ือพิจารณา 

มีนาคม ๒๕๖๘ ผญท. ฝทบ. บค.ทบ. 

๕ . สายงาน พิจารณ าเพ่ื อเห็ นชอบให้  สกม . 
พิจารณาอีกครั้ง 

มีนาคม ๒๕๖๘ ผญท. ฝทบ. 

๖. สกม. พิจารณาครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ผวท. ผญท. ฝทบ. 

๗ . น ำเสนอ  ผวท . พ ิจ ารณ าเห ็นชอบและ 

ขออนุมัติเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

เมษายน ๒๕๖๘ ผวท. ผญท. ฝทบ. 

๘. นำเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เมษายน ๒๕๖๘ คณ ะกรรมการก ิจการ

สมัพันธ์ 

๙ .  น ำ เส น อ  ผ ว ท . ข อ อ น ุม ัต ิน ำ เส น อ

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการกฎหมาย

และระเบียบ 

๑ ๐ . น ำ เส น อ  ผ ว ท . ข อ อ น ุม ัต ิน ำ เส น อ

คณะกรรมการบริษัท 

พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการบริษัท 

 

  ๓. การพิจารณาทบทวนการแต่งกายชุดวันจันทร์ของเจ้าหน้าที่ (ตามสัญญาจ้าง) และลูกจ้าง 

      อยู่ระหว่าง บค.ทบ. พิจารณาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสายบังคับบัญชาพิจารณา

   

๔. มติที่ประชุม 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาม ๒๕๖๘ 
 
วาระท่ี ๓.๖.๑ การจัดการด้านสวัสดิการรถรับ - ส่งส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการควบคุม

  จราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ (ผลกระทบจากการปรับกะ) 

  

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการส ัมพ ันธ ์ในการประช ุม 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (๒๗๕) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการดูแลสวัสดิการรถตู้ให้กับพนักงาน 

ที่ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบกะใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับกะ 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทรายงานผลดำเนินการ ดังนี้ 

สค.ทบ. ขอนำเสนอข้อมูลการทดลองให้บริการรถตู้รับ -ส่งสำหรับพนักงานกลุ่มดังกล่าว  

ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๗  – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) สรุปได้ ดังนี้ 

- เดือนธันวาคม ๒๕๖๗     มีผู้ใช้บริการ ๓ คน (ศก. ๑ คน ศจ. ๒ คน)   จำนวน  ๑๑ เที่ยว 

- เดือนมกราคม ๒๕๖๘     มีผู้ใช้บริการ ๒ คน (ศจ. ๒ คน)                จำนวน  ๑๔ เที่ยว 

- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  มีผู้ใช้บริการ ๒ คน (ศจ. ๒ คน)        จำนวน    ๘ เที่ยว 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

วาระท่ี ๓.๖.๒ การพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ   

  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ 

 

 ๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  ครั้งที่ 

๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อขอติดตามผลการพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาต

พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจร

ทางอากาศ 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทรายงานผลดำเนินการ ดังนี้ 

บริษัทนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๘ ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมฯ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๘ 

ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เพ่ือพิจารณารับรอง 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

วาระท่ี ๓.๖.๓  การทบทวน Career Path ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) 

  ประจ าหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอต ่อท ี่ป ระช ุมคณ ะกรรมการก ิจการส ัมพ ันธ ์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (๒๘๖) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้บริษัทพิจารณาทบทวน Career Path ของเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) ประจำหอควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาค 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 เนื่องจากการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งใหม่อาจส่งผลกระทบและเกี่ยวพันกับการทบทวน

คุณสมบัติประจำตำแหน่งและแนวปฏิบัติการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ จึงมีบางขั้นตอนที่จะรวมไว้ในแผนดำเนินการ

ทบทวนคุณสมบัติประจำตำแหน่งกลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 

  

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

วาระท่ี ๓.๖.๔  การพิจารณาการเลื่อนต่าแหน่งของพนักงานที่มีต่าแหน่งต่่ากว่าอัตราจ่ากัดที่ด่ารงต่าแหน่ง 

  มานานกว่า ๒๐ ปี ของสายงานสนับสนุนและสายงานสารสนเทศการบิน 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน่าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่  

๑๒/๒๕๖๗ (๒๙๑) เม ื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพ ื่อพิจารณาเรื่อง การเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน 

ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอัตราจำกัดท่ีดำรงตำแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี ของสายงานสนับสนุนและสายงานข้อมูลการบิน 

โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรูปแบบเดียวกับโครงการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) 

 

๓. ผลการด่าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กรรมการฝ่ายบริษัท

เสนอที่ประชุมว่า “ขอให้ดูภาพรวมของทั้งองค์กรในการเลื่อนตำแหน่งด้วย” โดยที่ประชุมรับเป็นข้อสังเกตใน

การดำเนินการต่อไป 

 ในการนี้ เพื่อหาแนวทางการเลื่อนตำแหน่งให้มีความสอดคล้องกับข้อสังเกตดังกล่าว บค.ทบ. 

ได้นัดหารือสายงานในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘  

 

๔. มติที่ประชุม 





ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกิจการสัมพันธ์ 

วาระท่ี ๔.๑    พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

    ของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วาระท่ี ๔.๒  หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกิจการสัมพันธ์ 

วาระท่ี ๔.๓    พิ จารณ าปรับปรุ งระเบี ยบข้ อบั งคับ ในการท างาน อันจะเป็ นประโยชน์ 

    ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วาระท่ี ๔.๔  ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึง 

                              การร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

วาระท่ี ๕.๑  การพิจารณาทบทวนการมอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานครบ ๑๕ ปี ๒๕ ปี และ  

                    ๓๕ ปี ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานนำเสนอเอกสารวาระต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (๒๙๔) เมื่อว ันที ่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา เร ื ่อง การพิจารณาทบทวนการ

มอบของท ี ่ระล ึกเช ิดช ูเก ียรต ิผ ู ้ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานครบ ๑๕ ป ี ๒๕ ป ี และ ๓๕ ป ี ประจำป ี ๒๕๖๔ โดยม ี

รายละเอียดตามหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ที่ สรร.ว.ท. ๐๒๕/๒๕๖๘ ลง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทได้รับเรื่องบรรจุวาระเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑. สค.ทบ. พ ิจารณาว่า ประเด ็นการเพ ิ่มของท ี่ระล ึกให ้ก ับพน ักงานประจำป ี ๒๕๖๔  

จากทองคำแท่งน้ำหนัก ๕๐ สตางค์ เป็น ๑ บาท สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ จะมีส่วนหนึ่งที่เกษียณอายุไปแล้ว 

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สค.ทบ. จึงจัดทำเอกสารขอหารือ สกม. ว่า บริษัทสามารถมอบย้อนหลังให้กับ

พนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วได้หรือไม่  

๒. สกม. ให้ความเห็นมายัง สค.ทบ. เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และมีข้อเสนอแนะว่า ให้ สค.ทบ. 

หารือ พส.ทบ. เพิ่มอีกทางหนึ่งเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน โดย สค.ทบ. จัดทำหนังสือขอหารือมายัง พส.ทบ. แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่าง พส.ทบ. พิจารณาดำเนินการ 

 ๓. หาก สค.ทบ. ได้ข้อมูลครบถ้วนจะนำเสนอที่ประชุมโดยเร่งด่วนต่อไป 

 

๔. มติที่ประชุม 


